

đóng góp với Nhà nước mỗi năm một tăng. Các hợp tác xã Hoàng Đông, Yên Nam có đà phát triển mạnh, trở thành những điển hình tích cực của huyện. Năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước (2/9/1945-2/9/1985), hợp tác xã nông nghiệp Châu Giang được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Đóng góp nghĩa vụ lương thực, thực phẩm với Nhà nước ngày càng tăng, bình quân mỗi năm đạt 7653 tấn lương thực. Năm 1983, đóng góp lương thực cao nhất đạt 10.837 tấn, gấp 3 lần so với năm 1980. Bình quân mỗi năm đóng góp 580 tấn thịt lợn hơi, ngoài ra còn đóng góp hàng chục nghìn tấn mía cây, đay tơ, kén tằm...Hàng năm, Duy Tiên đóng góp nghĩa vụ với Nhà nước đều vượt từ 10-15% so với chỉ tiêu Đại hội khoá XV đề ra.

Việc ươm nhân, lai tạo cây con được áp dụng khá rộng rãi trong sản xuất. Đến năm 1982, Duy Tiên đã có bộ giống cây con tương đối ổn định, 70% diện tích được cấy bằng giống lúa có năng suất cao, giống lợn lai kinh tế chiếm trên 40% đàn lợn.

Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế ngày càng được tăng cường và sử dụng đúng ngành nghề đào tạo, phát huy tốt năng lực chuyên môn. Năm 1982 toàn huyện có 434 cán bộ trung đại học do huyện quản lý và 300 cán bộ trung sơ cấp do hợp tác xã quản lý.

Hoạt động ngân hàng tài chính, lưu thông phân phối gặp nhiều khó khăn, hàng hoá thiếu, giá cả thị trường không ổn

định ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và đời sống, Huyện uỷ lãnh đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất tiết kiệm, tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo lưu thông phân phối, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho cán bộ và nhân dân. Đặc biệt huyện đã chú ý làm tốt công tác vận động gửi tiền tiết kiệm và là huyện nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tiết kiệm. Bình quân số dư tiết kiệm của toàn huyện 3 năm 1983- 1985 đạt 4.084.000 đồng tăng hơn 5 lần so với bình quân 3 năm trước.

Tuy khó khăn, nhưng công tác phân phối lưu thông của huyện có những tiến bộ trong việc nắm hàng và tiền. Ngành tài chính, ngân hàng có cố gắng trong công tác quản lý tiền tệ, huy động được các nguồn thu cho ngân sách huyện và cơ sở. Đầu tư vốn có hiệu quả, phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của địa phương. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện bình quân 3 năm 1983-1985 đạt 4.080.800 đồng, tăng gấp 6 lần so với 3 năm trước.

Công ty thương nghiệp, hợp tác xã mua bán huyện, công ty vật tư, công ty lương thực có những cố gắng trong việc đẩy mạnh thu mua, khai thác nguồn hàng, hàng năm tập trung được lượng hàng hoá đáng kể, từng bước đáp ứng yêu cầu của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân, phục vụ sản xuất có hiệu quả.

Ngành văn hoá thông tin luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tuyên truyền cổ động nhân dân, động viên nhân

dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phương thức hoạt động có những bước cải tiến, ngày càng gắn bó với phong trào quần chúng. Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng đạt kết quả cao, có tác dụng động viên quần chúng nhân dân. Năm 1984, ngành văn hoá thông tin được công nhận là lá cờ đầu của tỉnh. Đài truyền thanh huyện thực hiện chương trình phát sóng đạt kết quả tốt, không ngừng tăng thêm mạng lưới truyền thanh cho cơ sở, đã làm thêm 17 km đường trục, xây dựng hoàn chỉnh 2 đài xã Mộc Nam, Mộc Bắc, nâng tổng số xã thị trấn có đài truyền thanh trong năm 1984 lên 14/21 đơn vị. Mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân lao động được nâng lên, nếp sống mới với những phong tục tập quán tiến bộ từng bước được hình thành rõ nét và chủ đạo trong đời sống tinh thần của người dân Duy Tiên.

Được sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể, công tác thể dục thể thao bước đầu đã có sự quan tâm, các cơ quan, đơn vị, trường học đã nhận thức được tác dụng thiết thực của công tác này nên có chỉ đạo cụ thể, tạo điều kiện về thời gian và vật chất cho hoạt động thể thao ở đơn vị. Phong trào từng bước được đẩy mạnh, bước đầu nâng cao chất lượng hoạt động ở từng môn, không những ở trường học mà còn phát triển ra các xã và các cơ quan trong toàn huyện. Lực lượng tiêu biểu cho phong trào là thanh thiếu niên và dân quân tự vệ. Phong trào rèn luyện thân thể được hưởng ứng rộng rãi, nhiều đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu tập thể bơi Yết Kiêu, tập thể chạy Quang Trung. Các môn thể thao quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền được nhiều người tham gia. Ở nhiều đơn vị, hoạt động thể thao là nhu cầu của thanh thiếu niên. Nổi bật là Châu Giang nhiều năm giữ vững là đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao của huyện và của tỉnh, phong trào trong xã

phát triển khá đồng đều tất cả các bộ môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh, bơi lội. Các xã Tiên Ngoại, Tiên Nội, Đội Sơn, Duy Minh, Trác Văn, Yên Nam là những xã có nhiều chuyển biến trong phong trào rèn luyện thân thể. Huyện cũng chỉ đạo xây dựng thể thao mũi nhọn, tập trung vào đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn viên và huấn luyện viên, thành lập một số đội tuyển để huấn luyện, như đội bơi lội của xã Yên Nam, Châu Giang; đội chạy việt dã xã Trác Văn, đội điền kinh của trường phổ thông cơ sở Yên Nam. Phong trào phát triển thúc đẩy được các mặt hoạt động khác nhất là lao động và sản xuất. Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, nếp sống lành mạnh, góp phần chống các biểu hiện tiêu cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng đúng mức giáo dục chính trị, đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục quốc phòng kết hợp chặt chẽ với lao động sản xuất. Chất lượng giáo dục mầm non vẫn được giữ vững, có mặt phát triển tốt hơn. Năm 1985, toàn huyện thu nhận được 4895 cháu vào nhà trẻ, đạt tỷ lệ 62% tổng số cháu trong độ tuổi. Thực hiện phong trào Nhà nước và nhân dân cùng chăm lo cho công tác nuôi dạy trẻ, đồng thời phát động phong trào thi đua với Diên Châu (Nghệ Tĩnh), chất lượng nuôi dạy trẻ ở nhiều nhà trẻ từng bước được nâng lên. Nhiều xã và cơ quan đã khắc phục khó khăn, xây dựng và mua sắm trang thiết bị phục vụ nuôi dạy trẻ. Điển hình là các xã Châu Giang, Trác Văn, Yên Bắc, Lam Hạ...Hàng năm, có từ 25-30 nhà nuôi dạy trẻ và mẫu giáo được tặng danh hiệu tiên tiến. Phong trào bổ túc văn hoá phát triển khá, triển khai nhiều hình thức học tập phù hợp góp phần tích cực vào việc thực hiện quy hoạch cán bộ.

Năm 1983, số học viên theo học bổ túc văn hoá cấp III lên tới 315 đồng chí. Tháng 6/1983 huyện được tỉnh công nhận hoàn thành phổ cập cấp II cho cán bộ chủ chốt xã.

Ngành y tế có nhiều cố gắng trong việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ của cán bộ, công nhân viên và nhân dân. Mạng lưới y tế xã được kiện toàn, trạm khám đa khoa được xây dựng, chất lượng điều trị của ngành được nâng lên. Việc kết hợp các phương pháp chữa bệnh cổ truyền, sử dụng thuốc nam, đông tây y kết hợp được coi trọng. Việc sản xuất thuốc và khai thác thêm nguồn thuốc đã đáp ứng một phần nhu cầu chữa bệnh của người dân. Phong trào trồng cây thuốc nam phát triển tốt phục vụ sản xuất thuốc bằng dược liệu địa phương, năm 1983 sản xuất thuốc nam đạt giá trị 3,2 triệu đồng. Trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em được tăng cường, do đó tỷ lệ tăng dân số đã giảm, từ 2,05 năm 1981 xuống 1,95% năm 1985.

Hoạt động của ngành bưu điện vươn lên phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo sản xuất, chống bão lụt và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đời sống của nhân dân được cải thiện thêm một bước, một bộ phận nông dân có lương thực dự trữ, năm 1985, bình quân mức ăn lương thực một đầu người trong một tháng (kể cả vượt khoán) đạt từ 20-22 kg. Có những hợp tác xã đạt trên 30 kg như Tiên Nội, Tiên Ngoại. Cùng với thu nhập kinh tế tập thể, các gia đình đẩy mạnh thâm canh, xen canh tăng vụ trên

đất 5%, đẩy mạnh chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Đến năm 1985, 85% hộ xã viên có nhà xây lợp ngói. Đời sống của cán bộ công nhân viên chức trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được ổn định. Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân lao động cũng được cải thiện, 16/22 xã có hệ thống truyền thanh, 5 xã có nhà văn hoá từ 400-500 chỗ ngồi, 11 xã có hệ thống điện phục vụ sản xuất và đời sống. Các hình thức sinh hoạt văn hoá ngày càng phong phú. Hợp tác xã nông nghiệp Châu Giang đã áp dụng chế độ trợ cấp đối với xã viên già yếu hết tuổi lao động.

Nhận thức rõ việc đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới là góp phần làm giàu cho Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ Duy Tiên đã triển khai tốt các đợt đưa cán bộ và nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. Ba năm 1980, 1981, 1982 đã đưa 2234 khẩu trong đó có 1114 lao động đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Tính đến năm 1982, Duy Tiên đã thành lập được hơn 20 hợp tác xã độc lập sản xuất và phát triển tốt trên quê hương mới. Phát huy kết quả đã đạt được, ngày 10/4/1982, Ban chấp hành Đảng bộ Duy Tiên đã ra Nghị quyết số 03 NQ/HU về việc đưa cán bộ và nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Minh Hải. Thực hiện Nghị quyết, các cấp các ngành trong toàn huyện đã tích cực vận động nhân dân đi xây dựng kinh tế mới ở huyện Năm Căn tỉnh Minh Hải, huyện kết nghĩa với Duy Tiên. Các chế độ chính sách như lương thực, tiền ăn đường, xây dựng nhà nơi quê mới được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện cho nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Năm 1984, bổ sung 230 thanh niên cho

các nhu cầu cách mạng, trong đó có 142 thanh niên nam nữ đi công nhân tại tỉnh Hoàng Liên Sơn phục vụ chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác quân sự địa phương, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác quân sự địa phương yêu cầu chất lượng ngày càng cao cả về năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ quân sự, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Việc quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược, đường lối quân sự của Đảng trong giai đoạn mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được tăng cường. Các đơn vị kết hợp ngày càng chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh chính trị, thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung các phương án tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương, chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

Đảng bộ đã chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở trong bất kỳ tình huống nào cũng đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi, không để bất ngờ, giữ vững địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu chỉ viện cho phía trước, từng bước phát triển vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, văn hoá kỹ thuật tiên tiến. Xây dựng Duy Tiên thành pháo đài quân sự vững mạnh toàn diện, thực hiện khẩu hiệu làm giàu đánh thắng...

Việc tổ chức lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có những tiến bộ cả về đăng ký, phân loại, quản lý, trang bị và huấn luyện.

Năm 1982, huyện đã tổ chức huấn luyện được 4 tiểu đoàn cơ động, 1 đại đội pháo 37 trực chiến, 20 đại đội và

trung đội cơ động của xã về chiến đấu và trật tự trị an, 1 tiểu đoàn dự bị động viên đã được biên chế đủ. Lấy đơn vị đại đội làm đơn vị báo động, trong 1 giờ đảm bảo tập trung được từ 70 đến 80 % quân số và vũ khí trang bị. Toàn huyện, có 71 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện uỷ và 8 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn với 30 đầu mối tự vệ từ trung đội trở lên. Lực lượng dân quân chiếm 13,5 dân số, lực lượng tự vệ chiếm 60% số cán bộ công nhân viên. Tổng số lực lượng được biên chế 4 tiểu đoàn cơ động huyện, 20 đại đội cơ động xã, 20 trung đội trật tự an ninh bảo vệ, 30 đại đội chiến đấu tại chỗ, 80 trung đội và 60 tiểu đội phục vụ và đảm bảo chiến đấu, 1 đại đội cao xạ 37 ly.

Lực lượng dự bị động viên được bố trí sắp xếp hoàn chỉnh và chỉ đạo chặt chẽ, năm 1981 huyện có 1 tiểu đoàn hoạt động tốt, có khả năng động viên đạt 70%. Hàng năm, các đầu mối tự vệ đều được tiến hành 2 đợt học tập chính trị tư tưởng để giúp cho cán bộ chiến sĩ nắm vững đường lối quân sự, tình hình nhiệm vụ mới, xác định rõ kẻ thù, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phấn khởi tin tưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đồng thời tổ chức huấn luyện có hội thao, kiểm tra bắn đạn thật ở 100% đầu mối tự vệ. Kết quả hầu hết đạt loại khá và giỏi. Dân quân tự vệ là lực lượng sẵn sàng bổ sung cho quân thường trực và là lực lượng xung kích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp.

Hoàn thành tốt các đợt gọi thanh niên nhập ngũ, quan tâm chăm sóc các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình bộ đội,

gia đình có công với cách mạng. Phong trào thi đua “ làm giàu đánh thắng” có bước phát triển mới. Hàng năm Ban chỉ huy quân sự huyện đều đạt danh hiệu quyết thắng, 85% số xã đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những chuyển biến tích cực, thực hiện ngày càng tốt hơn Nghị quyết 03 của Bộ chính trị, Chỉ thị 92 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đẩy lên phong trào thi đua với xã Hoài Sơn (Tiên sơn- Hà Bắc) quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an, bảo vệ, từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn từng bước hoàn chỉnh quy chế làm việc, thống nhất chỉ huy từ trên xuống dưới. Những vi phạm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được phát hiện và phá án kịp thời.

Công tác đấu tranh bảo vệ trật tự, an toàn xã hội đã coi phòng ngừa là chính, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức ký kết hợp đồng bảo vệ an toàn xã hội ở từng địa phương cơ sở, thường xuyên thông báo những thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm hình sự để quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi gây rối trật tự trị an. Ở 3 địa bàn phức tạp trọng điểm của huyện là đầu cầu Lam Hạ, chợ Lương - Yên Bắc, Hoà Mạc- Trác Văn, ngành công an lập hồ sơ tăng cường kiểm tra. Năm 1984, đã mở 2 đợt truy quét các đối tượng phạm pháp. Cấp uỷ, chính quyền Duy Tiên đã chỉ đạo ngành công an phối hợp với các xã thực hiện chuyên đề quản lý giáo dục đối tượng, một số đối tượng phải ra kiểm điểm trước dân. Chuyên đề đã vận động được toàn dân tham gia đấu

tranh, quản lý giáo dục đối tượng. Sau khi triển khai thực hiện chuyên đề, làm hạn chế 90% số vụ phạm pháp hình sự.

Công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch thực hiện nắm chắc từng hộ từng người. Năm 1984, trong đợt kiểm tra đối tượng hưởng chế độ cung cấp lương thực, ngành đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm đăng ký hộ tịch, hộ khẩu thu hồi 5308 kg lương thực. Qua đó, việc đăng ký hộ khẩu được chấn chỉnh, thực hiện khai báo số sinh tử, tạm trú tạm vắng đi vào nề nếp.

Ngày 2/8/1982, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị quyết số 128 về những biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ đã quán triệt tư tưởng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, coi đây là cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, là một bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn phản động quốc tế. Từ đó, đề ra chương trình hành động là phải chủ động phòng ngừa đi đôi với kiên quyết đấu tranh trấn áp và xử lý kịp thời bọn tội phạm hình sự và các bọn tội phạm khác, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khâu quan trọng, mặt hàng chiến lược. Sau 1 năm thực hiện, tình hình xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa có chiều hướng giảm xuống, các khâu kinh tế quan trọng, các mặt hàng quý hiếm vẫn được bảo vệ an toàn. Hiện tượng đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép đã hạn chế hơn trước.

Ngành tòa án, kiểm sát, thanh tra, tư pháp phối kết hợp hoạt động trong việc tuyên truyền giáo dục thi hành pháp luật-xét xử kịp thời bọn tội phạm, góp phần tích cực ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Ba năm 1983-1985, tình hình an ninh chính trị của huyện được giữ vững. Trật tự an

toàn xã hội được đảm bảo ngay cả lúc gặp khó khăn gay gắt về đời sống. Công an huyện năm 1985 là lá cờ đầu toàn ngành công an tỉnh Hà Nam Ninh.

Trong những năm 1981-1985, địch vẫn tăng cường hoạt động chiến tranh phá hoại ta nhiều mặt, nhằm vào những địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế, quốc phòng; chúng ráo riết tiến hành chiến tranh tâm lý bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, nói xấu lãnh đạo, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ đoàn kết nội bộ; tiếp tục lôi kéo người ra nước ngoài, tung gián điệp vào nội địa, xúi giục các phần tử xấu lợi dụng tôn giáo, mê tín của nhân dân gây rối, kích động gây bạo loạn. Chúng lợi dụng những khó khăn trước mắt của ta trong đời sống kinh tế xã hội, tuyên truyền gây hoang mang về tư tưởng. Trong khi đó, hàng ngày hàng giờ nhân dân ta vẫn phải đương đầu với cuộc chiến tranh lấn chiếm biên giới với nhiều hành vi thủ đoạn tinh vi xảo quyệt; đồng thời phải chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thực hiện Nghị quyết 03- NQ/TW của Bộ Chính trị về chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, tháng 9/1983, Đảng bộ đã mở hội nghị triển khai học tập Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của huyện, sau đó triển khai rộng đến các chi, đảng bộ cơ sở. Qua học tập cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân đã thấy rõ âm mưu và tính chất nguy hiểm, thâm độc xảo quyệt của các thế lực phản động quốc tế, chúng luôn tìm cách chống phá ta trên mọi lĩnh vực, cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, hòng làm sứt mẻ đội ngũ cán bộ đảng viên, kích động quần chúng lạc hậu, phần tử xấu tiêu cực, bất mãn xuyên tạc đường

lỗi chính sách của Đảng, đả kích cán bộ lãnh đạo gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xác định trách nhiệm tham gia tích cực vào việc đấu tranh chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Hầu hết cán bộ nhân dân trong huyện nâng cao tinh thần cảnh giác, thông báo những thông tin, dư luận xấu để kịp thời ngăn chặn giải thích, không để ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân.

Thông qua cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2 cấp huyện, xã và tương đương, ngày 4/10/1981, bộ máy chính quyền từ huyện đến xã được kiện toàn. Sau khi kiện toàn, bộ máy chính quyền huyện, xã hoạt động có chất lượng hơn, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường thêm một bước. Hội đồng nhân dân huyện, xã phát huy chức năng nhiệm vụ của mình trong việc quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước ở địa phương, chất lượng hoạt động hội nghị được nâng cao. Trách nhiệm về quyền hạn của các Đại biểu Hội đồng nhân dân ngày càng được thực hiện tốt hơn. Chính quyền các cấp đã phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng đi sâu vào quản lý kinh tế, quản lý xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đề ra.

Đảng bộ đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động, liên tục phát động các phong trào hành động cách mạng, động viên mọi cán bộ đảng viên và quần chúng thi đua, phấn đấu giành thắng lợi cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thông qua phong trào, rèn luyện cán bộ đảng viên và phát



Nhà văn hóa Trung tâm huyện xây dựng năm 1985



Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Duy Tiên xây dựng năm 1988

triển các tổ chức quần chúng. Đảng bộ đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng đều gắn bó chặt với việc tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. Từ các cuộc vận động: đảng viên đăng ký thâm canh, đăng ký làm hàng xuất khẩu, chi bộ đăng ký xây dựng cánh đồng năng suất lúa cao...đảng viên đã trực tiếp tham gia vào hành động thực tiễn, làm dấy lên phong trào thi đua trong Đảng, lôi kéo quần chúng tham gia, tạo được phong trào hoạt động cách mạng sôi nổi, liên tục trong toàn đảng, toàn dân, nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế xã hội. Qua các phong trào thi đua, mỗi cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn chủ trương đường lối của Đảng, rèn luyện tinh thần tự lực tự cường và ý thức trách nhiệm. Tính năng động sáng tạo trong nếp nghĩ và việc làm được khơi dậy, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ nại, bảo thủ, thụ động.

Việc giáo dục lý luận, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên được các cấp uỷ chú trọng. Trường Đảng huyện từng bước được củng cố, làm tốt chức năng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Trình độ lý luận, kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế của cán bộ, đảng viên thực sự được nâng lên.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong sạch, đội ngũ đảng viên trong huyện đã nêu cao tinh thần gương mẫu tiên phong, sẵn sàng nhận việc khó, hăng hái tham gia các phong trào như phong trào thi đua thâm canh giỏi, làm thuỷ lợi, vì điểm tựa tiên tiêu, hành quân theo bước chân những người anh hùng, thi đua mua công trái xây dựng Tổ quốc, sinh đẻ có kế hoạch. Về nhận thức, đảng viên đều thấy rõ xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh trong sạch phải

trên cơ sở xây dựng chi đảng bộ cơ sở vững mạnh trong sạch và luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ nhận thức đó, toàn Đảng bộ đẩy lên phong trào đăng ký phấn đấu trở thành chi, đảng bộ vững mạnh, đảng viên phấn đấu trở thành đảng viên xuất sắc. Đảng bộ chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung vào 2 mục tiêu cơ bản là kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên cốt cán. Huyện ủy tập trung củng cố các cơ sở yếu bằng cách tìm nguyên nhân gây ra yếu kém trên các lĩnh vực kinh tế, tư tưởng, tổ chức, nội bộ...trên cơ sở đó giúp đỡ cơ sở về tiền vốn, vật tư để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức quan điểm lập trường, rèn luyện phẩm chất đảng viên. Nhiều Đảng bộ cơ sở đã đi sâu vào cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ đảng viên. Năm 1985, số đảng viên được phân công nhiệm vụ đạt 79%. Chất lượng đảng viên mỗi năm được nâng lên, năm 1982 số đảng viên đủ tư cách đạt 97 %, trong đó xuất sắc đạt 14%; năm 1983 đủ tư cách đạt 98,7% trong đó xuất sắc đạt 67%. Hàng năm, số chi bộ, Đảng bộ đạt vững mạnh tăng, năm 1983 là 72%, năm 1984 là 73%, năm 1985 là 72,5%, năm 1985 không còn cơ sở nào yếu kém. Đảng bộ Tiên Ngoại là điển hình trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trong sạch không có chi bộ yếu kém, không có đảng viên bị xử lý. Năm 1983, Đảng bộ Tiên Ngoại được chọn đi báo cáo điển hình ở tỉnh về kết quả xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Công tác quy hoạch cán bộ có tiến bộ, số cấp uỷ có trình độ văn hoá cấp 3, trình độ lý luận từ cơ sở trở lên, số nữ tham gia cấp uỷ, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế tăng. Số cán bộ đương chức và kế cận, đoàn viên thanh niên ưu tú được cử đi học lý luận, văn hoá, chuyên môn hàng năm đều đảm bảo chỉ tiêu. Từ năm 1983 đến năm 1985, có 566 đồng chí tốt nghiệp các chương trình lý luận, 868 đồng chí được cử đi học văn

hoá cấp 3 tăng gấp 2 lần so với 3 năm trước, từng bước thực hiện trẻ hoá đội ngũ cán bộ.

Thực hiện Chỉ thị 24 về xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh và tăng cường cấp huyện, Huyện uỷ đã từng bước cải tiến phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ từ huyện đến cơ sở, để phù hợp với cơ chế quản lý mới, thể hiện rõ tinh thần cách mạng tiến công, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường. Các giải pháp như nắm bắt nhạy bén chủ trương đường lối của Đảng, cụ thể hoá bằng Nghị quyết của huyện; phân công huyện uỷ viên trực tiếp chỉ đạo cơ sở; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở đánh giá chất lượng công tác của huyện uỷ viên; thường xuyên mở hội nghị đầu bờ trao đổi kinh nghiệm, để các xã tham quan học tập nhân điển hình tiên tiến. Đảng bộ quan tâm đến việc bồi dưỡng chức năng nhiệm vụ cho Bí thư chi bộ và đội trưởng sản xuất, năm 1985 đã có 346/384 bí thư chi bộ và 327 đội trưởng sản xuất được học tập bồi dưỡng. Ngoài ra, Đảng bộ còn chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở, nhất là những đơn vị yếu kém. Từ năm 1981 đến 1984, Đảng bộ đã đưa 17 cán bộ huyện có năng lực bố trí vào các chức danh chủ chốt như Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch xã, chủ nhiệm hợp tác xã.

Công tác phát triển Đảng còn rất chậm so với yêu cầu nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Trong 4 năm, từ 1982 đến 1985 kết nạp được 299 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra có chuyển biến tích cực, Uỷ ban kiểm tra các cấp được kiện toàn, từng bước thực hiện kiểm tra theo chương trình kế hoạch, tạo được sự chuyển biến trong việc giữ gìn kỷ luật của Đảng. Việc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được tiến hành có kết quả, đảm bảo chính xác kịp thời, đúng nguyên tắc. Năm 1985, qua xem xét, xử lý đảng viên đã thu hồi về cho tập thể 14.575 đồng và 652 kg thóc.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế. Thế đồng đều, thế đi lên về chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng chưa ổn định. Các Đảng bộ yếu vươn lên khá còn chậm, các Đảng bộ vững mạnh chưa tạo được những chuyển biến mạnh mẽ để vươn lên xuất sắc.

Công tác quần chúng được các cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nên có những chuyển biến mới về nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt sau khi quán triệt Nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ, chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng cao, công tác tập hợp quần chúng có nhiều tiến bộ. Các đoàn thể quần chúng luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Duy Tiên đã nêu cao vai trò đội quân xung kích cách mạng, đi đầu trong trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ đề ra. Đoàn viên thanh niên toàn huyện đã đẩy lên phong trào thi đua thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng do Trung ương đoàn phát động. Phong trào hành quân theo bước chân những người anh hùng, hành quân theo chân Bác, đã thu hút hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, thanh niên đã hiểu biết sâu sắc hơn truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, công lao trời biển của Bác Hồ vĩ đại, hun đúc lòng tự hào và quyết tâm tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang đó. Các hoạt động như thi tìm hiểu truyền thống, tổ chức diễn đàn, hội thảo, liên hoan ca khúc chính trị, vũ hội quần chúng...được đông đảo thanh niên tham gia, có tác dụng tốt trong giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức